

Namumuhunan sa kalusugan ng kababaihan at bata

Mayo 03, 2024 [Mga katanungan ng media](#)

Namumuhunan ang gobyerno ng Alberta ng \$26 milyon upang palawakin ang Programa ng Newborn Screening sa Alberta at isulong ang pananaliksik sa kalusugan ng kababaihan sa Alberta.

Habang patuloy na nagsisikap ang gobyerno ng Alberta na mapabuti ang mga resulta ng kalusugan para sa lahat ng mga Taga-Alberta, isang mahalagang pokus ng mga pagsisikap na ito ay ang kalusugan at kagalingan ng mga kababaihan at mga bata. Nananatiling nakatuon ang gobyerno ng Alberta sa pagpapabuti ng kalusugan ng kababaihan at pinataas ang pondo para sa pananaliksik, adbokasiya at klinikal na pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan.

Sa pamamagitan ng Budget 2024, naghahatid ang gobyerno ng Alberta ng pangako sa halalan na magbibigay ng \$20 milyon sa loob ng dalawang taon upang suportahan ang dalawang organisasyon sa pagsasagawa ng mahahalagang pananaliksik na naglalayong tugunan ang matagal nang mga agwat sa pag-unawa at pagtugon sa mga alalahanin sa kalusugan at kababaihan.

“Ang malulusog na pamilya ang pundasyon ng malulusog na komunidad. Nangangahulugan ang pamumuhunan sa kalusugan ng kababaihan at newborn screening ng mas magandang resulta at higit pang kapayapaan ng isip. Binibigyan namin ang mga eksperto ng mga tool upang matugunan ang higit pang mga isyu sa kalusugan nang mas maaga, at mahalaga iyon para sa mga pamilya at para sa aming sistema ng pangangalagang pangkalusugan ngayon at sa hinaharap.”

Danielle Smith, Premier ng Alberta

“Binigyan ako ng Premier ng isang malinaw na utos upang mapabuti ang mga resulta sa kalusugan ng mga kababaihan at mga bata. Ang aming layunin ay patuloy na manguna sa

mga programa at pananaliksik sa kalusugan ng kababaihan at mga bata. Gagawa ang mga pamumuhunan na ito ng tunay na pagkakaiba sa mga pagharap sa mga isyu sa kalusugan na nakakaapekto sa mga kababaihan, sa pagtataguyod ng pangkalahatang kagalingan at pagtiyak na maaaring umunlad ang bawat Taga-Alberta, anuman ang kanilang edad o yugto sa buhay.”

Adriana LaGrange, Ministro ng Kalusugan

Kasama sa \$20-milyong pamumuhunan ay \$10 milyon sa loob ng dalawang taon upang lumikha ng Alberta Women’s Health Foundation Legacy Grant upang suportahan ang pananaliksik sa cervical na kanser, sakit sa puso at iba pang karaniwang kondisyon ng kalusugan ng kababaihan. Bukod pa rito, makakatulong ang pagpopondo sa pagrekrut ng mga nangungunang mananaliksik sa lalawigan at suportahan ang mga pagsusumikap sa adbokasiya at kamalayan.

Naglilingkod ang Calgary Health Foundation sa mga malaking komunidad ng Calgary nang mahigit sa 25 taon, na nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng mga programang pangkalusugan at pananaliksik. Makakatanggap din ang foundation ng mga katumbas na pondo na \$10 milyon sa susunod na dalawang taon para sa mga programang nagpopondo sa pananaliksik ng kanser, kasama ang mga inisyatiba tulad ng pagbuo ng mabilis na pag-access na klinika at mga proyekto sa kalusugan ng pelvic floor sa Calgary. Magtutulak ang mga inisyatiba na ito ng mga pagpapabuti at pagsulong sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga natatanging pangangailangan ng daan-daang libong kababaihan sa Alberta.

Programang Newborn Screening sa Alberta

Taun-taon, isinisilang ang maliit na bilang ng mga sanggol sa Alberta na may mga metabolic disorder na maaaring humantong sa mga malubhang isyu sa kalusugan o maging sa kamatayan. Mahalaga ang maagang pagtuklas at paggamot sa mga karamdamang ito para sa malusog na pag-unlad at maaaring makabuluhang bawasan ang mga rate ng pagkamatay at sakit ng sanggol.

Mahalaga ang isang komprehensibo at epektibong programa sa pagsusuri sa bagong panganak sa pagtiyak ng kalusugan, pagpapagamot at suporta para sa mga sanggol at kanilang mga pamilya. Kasalukuyang nagsusuri ang Programa ng Newborn Screening sa Alberta ng 22 kondisyon at tinitiyak na makakakuha ng klinikal na pagtatasa, diagnostic at maagang paggamot kung kinakailangan ang lahat ng na-screen na sanggol na maaaring may isa sa mga magagamot na kondisyon.

Sa pamamagitan ng Badyet 2024, papahusayin ng gobyerno ng Alberta ang Programa ng Newborn Screening sa Alberta sa pamamagitan ng pamumuhunan ng \$6 milyon para isama ang apat na karagdagang kondisyon, na magiging 26 ang kabuuan, na tumutupad sa isa pang pangako sa halalan. Ang apat na bagong kondisyon ay: congenital cytomegalovirus, argininosuccinic aciduria, guanidinoacetate methyltransferase deficiency at mucopolysaccharidosis type 1. Isa sa ginagawang kasalukuyang programa na pinakakomprehensibo sa Canada ang pagpapalawak na ito at itatatag ang Alberta bilang unang lalawigan na mag-screen para sa apat na kondisyong ito, na humahantong sa pinabuting mga rate ng kaligtasan ng sanggol.

Mabilisang mga katotohanan

- Sa 2022-23 taon ng pananalapi, matagumpay na na-screen ng Programa ng Newborn Screening sa Alberta ang 99.2 porsiyento ng mga sanggol na ipinanganak sa Alberta at nag-ulat ng mga resulta ng screen para sa 98.95 porsiyento ng mga sanggol na iyon sa loob ng 10 araw.
 - pare-pareho sa nakaraang taon ng pananalapi ang kabuuang paglahok sa programa (99.27 porsiyento).
- Kasama sa apat na bagong kondisyon sa screening ang:
 - **congenital cytomegalovirus:** Isang kondisyon ang Congenital cytomegalovirus (CMV) na maaaring magresulta sa iba't ibang isyu sa kalusugan para sa sanggol, kabilang ang pagkawala ng pandinig, kapansanan sa paningin, kapansanan sa intelektwal at pagkaantala sa pag-unlad.
 - **argininosuccinic aciduria:** Isang bihirang genetic disorder ang argininosuccinic aciduria na may mga sintomas na maaaring kabilang ang mahinang pagpapakain, pagsusuka, pagkaantala, pagkaantala sa pag-unlad, mga seizure at coma. Kadalasang nagsasangkot ang pagpapagamot ng espesyal na diyeta at mga gamot upang pamahalaan ang mga antas ng ammonia.
 - **kakulangan ng guanidinoacetate methyltransferase:** Isang bihirang genetic disorder ang kakulangan sa Guanidinoacetate methyltransferase na maaaring humantong sa mga pagkaantala sa pag-unlad, mga seizure at iba pang mga problema.
 - **mucopolysaccharidosis type 1:** Isang bihirang genetic disorder ang Mucopolysaccharidosis type 1 (MPS I) na maaaring magdulot ng mga abnormalidad ng skeletal, paglaki ng organ, mga problema sa puso at

paghinga, pagkaantala sa pag-unlad, kapansanan sa intelektwal, at pagkawala ng paningin at pandinig.

Mga kaugnay na link

- [Ang liham ng mandato ni Premier Danielle Smith noong 2023](#) (Inilabas noong Hulyo 18, 2023)
- [Programa ng Newborn Screening sa Alberta](#)
- [Calgary Health Foundation](#)
- [Alberta Women's Health Foundation](#)

Mga katanungan ng media

Sam Blackett

587-589-6048
Kalihim ng Press, Tanggapan ng Premier

Andrea Smith

780-918-4284
Kalihim ng Press, Kalusugan